

สรุปมติการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ 17/2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2557

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ 17/2557 เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม 606 ชั้น 6 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี ศาสตราจารย์ อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

**เรื่อง ความคาดหวังของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อการดำเนินการของคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ**

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีความห่วงใยต่อสถานการณ์จากการที่กองทัพพบก ประกาศใช้กฎอัยการศึก ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2557 และต่อมาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้เข้าควบคุมอำนาจในการปกครองประเทศ ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 และต่อมา ได้มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 5/2557 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การสิ้นสุดชั่วคราวของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และฉบับที่ 11/2557 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เรื่อง การสิ้นสุดของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยให้องค์กรอิสระ และองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จึงขอหารือที่ประชุม

ประเด็นการหารือ ได้แก่

- (1) สถานการณ์การเมืองภายในประเทศ และปฏิภิกิริยาจากต่างประเทศ
- (2) ความคาดหวังของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
- (3) การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามกรอบอำนาจหน้าที่
- (4) การจัดตั้งคณะทำงาน เพื่อติดตามสถานการณ์ทางการเมืองและศึกษาปัญหา และอุปสรรคเกี่ยวกับบทบัญญัติของกฎหมายและนำเสนอผลต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณา
- (5) ปัญหาอุปสรรคที่ต้องแก้ไข และการประสานงานให้เกิดความชัดเจน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้ว มอบสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับความเห็นที่ประชุมไปดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 15 และอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการฟ้องคดี ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ตามปกติ และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ควรตั้งคณะทำงานติดตามสถานการณ์การเมือง และคณะทำงานศึกษาปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับบทบัญญัติของกฎหมาย และรวบรวมประกาศคำสั่งของคณะ

รักษาความสงบแห่งชาติ และรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้น ตั้งแต่กรณีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกฏอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 และควรรนำร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. และร่างบทบัญญัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในการฟ้องคดีมาพิจารณา และควรมีหนังสือถึงคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อแสดงความคาดหวังของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ต่อการดำเนินการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อร่วมกันให้ข้อเสนอแนะในภาพรวมที่จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและนานาชาติตามหลักการสิทธิมนุษยชน และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา โดยด่วนต่อไป